



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**  
เป็นนายตนเอง



**Originality**  
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**  
ใส่ใจประชาชน



**Humility**  
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพมหานครออนไลน์	<b>มลพิษฝุ่น-หมอกควัน</b> -เสนอข่าว นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า จากการประสานข้อมูลกับกรมควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 พบว่า มีจังหวัดที่มีปริมาณฝุ่น PM2.5 และ PM 10 เกินค่ามาตรฐาน 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ พะเยา ตาก
ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด บ้านเมืองออนไลน์	-เสนอข่าว นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า ค่าฝุ่นละอองหมอกควันภาคเหนือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกพื้นที่ คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ พื้นที่สีแดง 15 พื้นที่ สีส้ม 1 พื้นที่ -ที่ จ.พะเยา สภาพอากาศช่วงเช้ามีหมอกปกคลุมหนาแน่น ประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัยออกนอกบ้าน คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนเริ่มป่วยทางเดินหายใจกันมาก โดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุ มีอาการป่วยเป็นหวัด ไอ จาม เจ็บหูและแสบตา -จ.แม่ฮ่องสอน ฝุ่น PM 2.5 อยู่ที่ 234 มคก./ลบ.ม. ประชาชนได้รับผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมาก สายการบินต้องยกเลิกเที่ยวบินเป็นวันที่สอง -จ.เชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ ประชุมผ่านวิดีโอกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 25 อำเภอ เพื่อติดตามสถานการณ์และปัญหาอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ จังหวัดได้ประกาศมาตรการแก้ไขหมอกควันเพิ่มเติม โดยให้ทุกอำเภอห้ามเผาเด็ดขาด รวมทั้งสั่งการให้อำเภอมอบหมายหน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการดูแลรักษาสุขภาพ และแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับเด็ก สตรี ผู้มีโรคประจำตัว และประชาชนทั่วไป สามารถมารับด้วยตนเองได้ที่สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือเทศบาลท้องถิ่น และให้แจกจ่ายแบบเคาะประตูบ้านเพื่อให้ทั่วถึงทุกชุมชน -ที่ จ.เชียงราย ค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น ประชาชนที่เดินทางมาลงคะแนนเสี่ยง รวมถึงคณะกรรมการที่ประจำหาเลือกตั้งต้องใส่หน้ากากอนามัย ประชาชนบางรายบ่นว่ามีอาการแสบคอ หายใจไม่สะดวก ผิวหนังมีอาการคัน -ที่ จ.ลำปาง ฝุ่นละอองจากการเผาไหม้ยังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีแดงทุกสถานี ประชาชนชาวที่ออกมาเลือกตั้ง โดยเฉพาะผู้ที่ขับขีรถจักรยานยนต์ตามท้องถนนต้องสวมหน้ากากอนามัย
chiangmainews	-เสนอข่าว โรงเรียนใน จ.เชียงใหม่ประกาศปิดการเรียนการสอนช่วงซัมเมอร์ ทุกพื้นที่มีหมอกควันสีขาวปกคลุม การมองเห็นโดยเฉพาะช่วงเช้าเหลือไม่ถึง 500 เมตร ประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะออกมากลางแจ้ง
มติชน	-เสนอข่าว พล.ต.บัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 สั่งการด่วน ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบ 9 จังหวัดภาคเหนือ ให้ประสานกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีแนวชายแดนติดต่อกับ จ.เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก เพื่อจัดวาระประชุมพิเศษให้ระงับการจุดไฟเผาป่าหรือเผาพื้นที่การเกษตรในเขตของเพื่อนบ้าน โดยให้กองยุทธการกองทัพภาคที่ 3 รวบรวมข้อมูลผลการประชุม และต้องให้กำหนดเขตห้ามเผาเป็นแนวกันชน เพื่อปฏิบัติร่วมกันทั้ง 2 ประเทศในช่วงเดือนก.พ.-เม.ย.ของทุกปี
ไทยโพสต์ ข่าวสด เว็บไซต์ไทยโพสต์ workpointnews	-เสนอข่าว <a href="http://www.airvisual.com">www.airvisual.com</a> ระบุว่า จากการเปรียบเทียบดัชนีคุณภาพอากาศเมืองใหญ่ทั่วโลก พบว่า ค่ามลพิษในอากาศของ จ.เชียงใหม่ อยู่ในอันดับ 1 ของโลกเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 404 และมีรายงานว่า เพจ <a href="https://www.change.org">https://www.change.org</a> ได้เรียกร้องให้คนเชียงใหม่ร่วมลงชื่อขอเปลี่ยนผู้ว่า เชียงใหม่ เพราะไร้ประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาฝุ่นควัน โดยมีประชาชนร่วมลงชื่อสนับสนุนแล้ว 17,286 คน
ไทยโพสต์	-เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 24-27 มี.ค. 2562 โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง รวมทั้ง กทม.และปริมณฑล มีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงมีฟ้าผ่า ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>Facebook</p> <p>ผู้จัดการรายวัน</p>	<p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ VANCHAI TANTIVITAYAPITAK โพสต์ภาพหน้ากากอนามัยเปื้อนเลือด พร้อมระบุว่า เป็นคราบเลือดที่เกิดจากการสูดดมควันพิษที่เชียงใหม่ ซึ่งค่า PM2.5 บางพื้นที่สูงถึง 600 แต่ทางจังหวัดยังเฉย คนเชียงใหม่แล้วว่า สธ.พยายามเรียกร้องให้จังหวัดประกาศให้เชียงใหม่เป็นพื้นที่ภัยพิบัติ แต่ทางจังหวัดไม่ยอมประกาศ เพราะกลัวเสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยว</p> <p>-เสนอบทความว่า สังคมออนไลน์มีการโพสต์ภาพผลกระทบต่อด้านสุขภาพอย่างชัดเจน โดย นพพร เจริญวิทย์ธนเดช แพทย์ประจำคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ ใน จ.เชียงใหม่ ระบุว่า สภาพอากาศในพื้นที่ที่ทวีความรุนแรงขึ้นมาก ผู้ป่วยด้วยภาวะฝุ่นควันมีมากขึ้น ทั้งอาการแสบตา ไอจาม โดยเฉพาะกับผู้ที่มึนโรคนำตัวเป็นโรคมึนแพ้ ขณะที่ สคร.ที่ 1 เชียงใหม่ เผยข้อมูลวันที่ 6 ม.ค. - 16 มี.ค รพ.ต่างๆ ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ พบผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควัน กว่า 40,383 ราย</p> <p>ธารา บัวคำศรี ผอ.กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า สิ่งที่สูดดมเข้าไปในแต่ละวันจะเข้าไปสะสมในร่างกายกลายเป็นผลกระทบต่อในระยะยาว ขณะที่ยังไม่มีการประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัติ ด้วยความเป็นห่วงภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และเปรียบเทียบกับตอนที่กรุงเทพฯ มีฝุ่น ว่าสะท้อนให้เห็นถึงการจัดการที่มีความแตกต่างระหว่างพื้นที่ ควรต้องมีแผนระดับชาติให้เป็นวาระแห่งชาติ</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</b></p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงความสำเร็จของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไทย โดย นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. ว่า ประเทศไทยได้รับการยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศ รวมทั้งในระดับโลก ยกย่องให้เป็นต้นแบบของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา และได้รับเชิญร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหลายเวทีระดับโลก เพื่อสะท้อนให้ทั่วโลกเห็นถึงความเป็นไปได้ในการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แม้ว่าจะเป็นประเทศที่มีรายได้ไม่มากก็ตาม ความสำเร็จการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย สหประชาชาติมองว่าจะเป็นหนทางที่นำไปสู่การวางรากฐานสำคัญให้กับโลกได้ การประชุมสมัชชาสหประชาชาติในปี 2562 นี้ จึงเตรียมจัดเวทีเจรจาเอกสารผลลัพธ์การประชุมในเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้นำประเทศต่างๆ ในการรับแนวทางหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไปประยุกต์และปรับใช้เพื่อดูแลสุขภาพในประชากรประเทศตนเอง ถือเป็นวาระสำคัญ เนื่องจากปัจจุบันประชากรครึ่งหนึ่งของโลกยังเข้าถึงบริการสุขภาพ ไม่มีหลักประกันสุขภาพรองรับ</p>
<p>มติชน</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>คมชัดลึก</p>	<p><b>ไขหวัดใหญ่</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตั้งแต่ 1 ม.ค.-21 มี.ค. 2562 พบผู้ป่วยโรคไขหวัดใหญ่ 99,087 ราย เสียชีวิต 7 ราย ซึ่งตัวเลขผู้ป่วยค่อนข้างมาก แต่จำนวนผู้เสียชีวิตไม่มากเพราะมีการฉีดวัคซีนป้องกันตั้งแต่ปีที่แล้ว สิ่งสำคัญต้องสังเกตอาการ หากไข้ไม่ลดหรือมีอาการปวดเมื่อยรุนแรง หอบ หายใจเร็ว ต้องพบแพทย์ทันที ส่วนผู้ที่ป่วยขอให้รีบฉีดวัคซีนหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด พื้นที่ที่ต้องระวังคือภาคเหนือที่มีปัญหาฝุ่นควัน ประชาชนสามารถป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยธรรมดา สำหรับ 7 กลุ่มที่มีความเสี่ยงโรคไขหวัดใหญ่ สปสช.จะมีวัคซีนฉีดป้องกันโรคให้ประมาณกว่า 3 ล้านโดส ส่วนกรมฯ เตรียมเพิ่มอีก 4 แสนโดส สำหรับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มที่อยู่ในสถานที่ที่มีความเสี่ยง โดยเป็นวัคซีน 3 สายพันธุ์ คือ A (H1N1) A (H3N2) และ B</p> <p>-รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดต่อในเด็กฯ กล่าวในการเสวนา "Flu Voice: มหันตภัยไขหวัดใหญ่ คร่าชีวิตได้ หากไม่ป้องกัน" จัดโดยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ว่า วัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ ถือเป็นมาตรการสำคัญที่สุดในการควบคุมโรค โดยเชื้อไขหวัดใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงแอนติเจนเล็กน้อยทุกปี วัคซีนชนิดเดิมอาจไม่ครอบคลุมเชื้อใหม่ที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงแนะนำให้ฉีดทุกปี</p> <p>ด้าน ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตันทวีเชียร หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาฯ และผู้ช่วยผอ.สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กล่าวว่า ในสหรัฐอเมริกา ปี 2562 มีรายงานว่า วัคซีนไขหวัดใหญ่สามารถป้องกันการป่วยที่ต้องรับการรักษาจากแพทย์ได้ 38% โดยสายพันธุ์ H3N2 ป้องกันได้ 22% สายพันธุ์ H1N1 ป้องกันได้ 62% และสายพันธุ์ B ป้องกันได้ 50% นอกจากนี้ จากการคำนวณทางระบาดวิทยาพบว่า การฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ในชาวอเมริกันสามารถป้องกันผู้ป่วยได้กว่า 7.1 ล้านคน ป้องกันผู้ป่วยที่ต้องพบแพทย์ 3.7 ล้านคน ป้องกันผู้ป่วยที่ต้องนอนรพ. 1.09 แสนคน และป้องกันการเสียชีวิตได้กว่า 5,000 คน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ กล่าวว่า การระบาดของไข้หวัดใหญ่แบ่งเป็น การระบาดประจำปีตามฤดูกาล และการระบาดใหญ่ซึ่งจะระบาดประมาณ 10-40 ปีต่อครั้ง การระบาดครั้งใหญ่ในไทยล่าสุดเกิดขึ้นในปี 2551 ดังนั้น มีโอกาสที่เชื้อไข้หวัดใหญ่จะกลายพันธุ์เกิดการระบาดครั้งใหญ่ได้ภายใน 2-3 ปีข้างหน้าได้ ทั้งนี้ สปสช.ได้จัดหาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดให้กลุ่มเสี่ยง แต่มีกลุ่มเสี่ยงมารับวัคซีนเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น ในส่วนของหญิงตั้งครรภ์อยากให้มารับวัคซีนให้ครบ เนื่องจากในช่วงตั้งครรภ์ร่างกายจะอ่อนแอ</p>
สยามรัฐ	<p><b>ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีและโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยติดเชื้อในกระแสเลือดมากกว่า 50,000 คนต่อปี เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส ผ่าตัด ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยเด็ก ทารกแรกเกิด หรือการใส่อุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกาย เชื้อสามารถกระจายไปทั่วร่างกายได้รวดเร็ว ทำให้อุณหภูมิในร่างกายไม่สม่ำเสมอ ระบบการเดินหายใจแย่ง ผู้ป่วยที่ความดันโลหิตต่ำอย่างรุนแรงจากการติดเชื้อในกระแสเลือด มักนำไปสู่การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ล้มเหลว หมดสติ และอาจเสียชีวิตได้ แต่ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดจากเชื้อโรคบางชนิดป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนในเด็กให้ครบสม่ำเสมอ ส่วนผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันร่างกายบกพร่อง ควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ปฏิบัติตามคำแนะนำแพทย์ งดบุหรี่ ห้ามใช้สารเสพติด รับประทานอาหารมีประโยชน์ ออกกำลังกายประจำ ล้างมือให้สะอาดเสมอ ระวังป้องกันตนเองเมื่อต้องอยู่ใกล้ผู้ป่วยโรคต่าง ๆ หากพบอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์ทันที</p>
แนวหน้า	<p><b>การพนันออนไลน์</b></p> <p>-เสนอบทความ เรื่องงานเสวนา “นโยบายสาธารณะ เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนไทยจากการพนัน” จัดโดยมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย โดย พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล ระบุว่า ธุรกิจพนันออนไลน์มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับธรรมชาติของเด็ก ๆ คือ ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ การพนันออนไลน์จึงเป็นประเด็นล่อแหลมของยุคนี้ ซึ่งปัจจุบันพบเด็กและเยาวชนราว 3 ล้านคน เข้าถึงการพนันออนไลน์ ในจำนวนนี้ราว 1 แสนคน เข้าขายเสพติดการพนัน แต่มีผู้เข้ามารับการรักษาอาการติดพนันเพียงหลักร้อยคนเท่านั้น ทั้งนี้เคยมีการสำรวจพบว่า เด็กไทยที่เริ่มเล่นพนันมีอายุน้อยสุดเพียง 7 ขวบ คำถาม คือ เมื่อเทคโนโลยีเป็นดาบสองคม และการเก็บเทคโนโลยีให้พ้นจากมือผู้เยาว์ที่ยังมีวุฒิภาวะไม่เพียงพอไม่สามารถทำได้ จะหามาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงได้อย่างไร</p>
ไทยโพสต์	<p><b>วัคซีนวัณโรคในผู้ใหญ่</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สวช. กล่าวว่า วันที่ 24 มี.ค. ของทุกปี องค์การอนามัยโลกกำหนดให้เป็นวันวัณโรคสากล เพื่อให้ทุกประเทศตระหนักถึงภัยของวัณโรค และให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขส่งเสริมและสร้างกระแสให้ประชาชนเกิดการรับรู้รับทราบ ตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมในการควบคุม รักษา และป้องกันวัณโรคในปี 2562 ประเด็นการรณรงค์คือ ถึงเวลา ยุติปัญหาวัณโรค (It's time to Zero TB) สำหรับประเทศไทย การวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันวัณโรคในผู้ใหญ่หรือวัคซีนวัณโรคชนิดใหม่ถูกบรรจุเป็น 1 ใน 10 โครงการสำคัญในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน ซึ่งการลงทุนด้านวัคซีนเป็นการลงทุนระยะยาวและมีความเสี่ยง ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากทุกส่วน ทั้งในระดับรัฐบาล ภาคเอกชน และประชาชน</p>
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา	<p><b>ห้องสูบบุหรี่ผู้โดยสาร</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสุเมธ ตำรังชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เปิดเผยว่า การยกเลิกห้องสูบบุหรี่ในสนามบินทั้ง 6 แห่ง ตามประกาศ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดประเภท หรือชื่อของสถานที่สาธารณะสถานที่ทำงานและยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561 กำหนดสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ รวมถึงท่าอากาศยาน เป็นสถานที่สาธารณะที่ห้ามการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. 62 เป็นต้นไป ทำให้ผู้โดยสารของการบินไทยได้รับผลกระทบอย่างมาก โดยเฉพาะผู้โดยสารต่อเครื่อง การห้ามยั้งส่งเสริมให้คนสูบบุหรี่ที่ทนไม่ไหวต้องไปแอบสูบในห้องน้ำ ยอมจ่ายค่าปรับ พร้อมตั้งคำถามว่า ค่าปรับเข้ารัฐจริงหรือ เป็นการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่จริงหรือ ผู้เกี่ยวข้องที่ออก กฎหมายนี้ได้รับฟังเสียงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนหรือไม่</p>
ไทยรัฐ	<p><b>โรคอ้วนในพระสงฆ์</b></p> <p>-เสนอข่าว พระมหาประยูร โชติวโร ผอ.กองกิจการนิสิต ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะผู้จัดการโครงการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ เผยว่า ช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา รพ. 50 พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ตรวจสุขภาพพระสงฆ์เขต 10 พบโรคในพระภิกษุมากที่สุดคือ โรคอ้วน เบาหวาน ความดัน และโรคในช่องปาก คณะสงฆ์อุบลราชธานี ได้ร่วมกับ สนง.พระพุทธศาสนา จ.อุบลราชธานี รพ. 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สสจ.อุบลราชธานี หาทางป้องกันและพัฒนาสุขภาพพระสงฆ์ในเชิงรุก มีศูนย์ฝึกอบรมต้นแบบด้านสุขภาพ ที่ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ทำให้พระสงฆ์ สามเณร แม่ชี และคนในชุมชนมีสุขภาพดี จิตใจสดใส</p>
<p>เว็บข่าวสด เดลินิวส์ INN ไทยโพสต์ เว็บกระปุก เว็บช่อง 3 เว็บ one.31.net เว็บบ้านเมือง ผกก.ออนไลน์</p>	<p><b>รมคว้นฆ่าตัวตาย</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.พัชรลิตา นิธิเมธศิริ นนท์ อายุ 40 ปี อาจารย์ ม.กรุงเทพ เสียชีวิตจากการรมคว้นฆ่าตัวตายภายในรถยนต์ บนถนนสายซ่อมสร้าง ถ.รังสิต-ปทุมธานี 2 อ.เมือง จ.ปทุมธานี ภายในรถพบเตาที่ยังมีไฟลุกอยู่ สาเหตุคาดว่ามีความผิดปกติส่วนตัว และลักษณะคล้ายซึมเศร้า</p> <p>-เสนอข่าว นายพีรตล อายุ 21 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง เป็นลูกชายรอง ผกก.ป.สภ.แห่งหนึ่งใน จ.นครนายก นอนเสียชีวิตในรถยนต์บริเวณ ถ.ราชพฤกษ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ภายในรถพบเตาอั้งโล่ เสียชีวิตมาแล้วประมาณ 4-6 ชม.</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p><b>รร.คุณภาพตำบล</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เป็นโครงการสร้างคุณภาพด้านการศึกษาให้แก่ประเทศ พัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการสนับสนุนช่วยเหลือกับ 7 กระทรวง ได้แก่ ก.มหาดไทย ก.ดิจิทัลฯ ก.สาธารณสุข ก.ทรัพยากรธรรมชาติและ ก.พลังงาน ก.เกษตร และ ก.วัฒนธรรม</p>
<p>ผกก.ออนไลน์ สำนักข่าวไทย</p>	<p><b>เร่ขายยาปลุกเช็กส์เดือน</b></p> <p>-เสนอข่าว ที่ กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง พบแม่ค้าเร่ขายยาปลุกเช็กส์เดือน โดยใส่ถุงพลาสติกใส่ไว้กระเป๋าคือ-กระเป๋าสีเสื้อและบอกสรรพคุณของยา พร้อมบอกให้ลูกค้าเลือกตามกำลังเงิน มีทั้งของจีน สหรัฐ และอินเดีย ราคาตั้งแต่ 100-350 บาท/แผง เบื้องต้นพบว่าป็นยาเถื่อนที่ไม่มี อย.</p>
<p>เว็บอัมรินทร์ทีวี เว็บข่าวสด มติชนออนไลน์ เว็บไทยรัฐ เว็บกระปุก</p>	<p><b>เตือนศิษย์กรรมดูดไขมัน</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.บี ขาว จ.ตรัง มีน้ำหนักตัวประมาณ 80 กก. เปิดเผยว่า ได้ไปคลินิกทำศัลยกรรมและดูดสลายไขมันบริเวณต้นแขน ต้นขา เกิดหัวใจหยุดเต้นไป 2 นาที เสียเลือดมาก แพทย์ต้องให้เลือดทางคอ มือและแขนขาเกิดอาการเหน็บชาเหมือนถูกไฟช็อต โดยแพทย์ยอมรับว่าเกิดจากความผิดพลาดจากการดูดไขมันมากเกินไป จนทำให้เกิดแผลหลุมลึกทั่วร่างกาย หลังจากเรียกร้องให้แพทย์รับผิดชอบกลับถูกโพสต์ เฟซบุ๊กประชด ทั้งนี้มีผู้เสียหายอีกรายที่เตรียมฟ้องร้องเช่นกัน จึงอยากเตือนให้ทุกคนศึกษาให้รอบคอบก่อน</p>
<p>เว็บข่าวสด</p>	<p><b>ทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกเสียชีวิต</b></p> <p>-เสนอข่าว หญิงอายุ 31 ปี ชาว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี เสียชีวิตจากการทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกที่คลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งใน อ.เมือง จ.อุดรธานี จากการสืบสวนคลินิกที่เกิดเหตุ พบเป็นสถานเสริมความงาม ใช้ใบอนุญาตประกอบสถานพยาบาลเป็นคลินิกเวชกรรมประเภทไม่รับผู้ป่วยค้างคืน จะได้มีการสืบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตและตรวจหาหลักฐานใบอนุญาตทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการรักษาต่อไป</p>
<p>เว็บช่อง 7</p>	<p><b>ยกเลิกขึ้นทะเบียนหมอนวด</b></p> <p>-เสนอข่าว มีผู้เสียหายเข้าแจ้งข้อมูลกับทีมข่าว 7 HD ว่า เคยเรียนกับสมาคมฯ ที่เป็นสาขา ในร้านนวดย่านรัชดาภิเษก เพราะหลงเชื่อเจ้าของร้านว่าจะได้ใบอนุญาต ขณะเดียวกัน ยังมีเหยื่ออีกกลุ่มที่ถูกหลอกให้เข้าอบรมเพื่อเป็นวิทยากรฝึกอบรมหมอนวดด้วย อ้างว่าจบหลักสูตรจะมีรายได้จากการเป็นวิทยากรสอนนวด แต่สุดท้ายไปประกาศที่ได้รับนำไปสมัครงานที่ไหนไม่ได้เลย รวมแล้วสูญเงินค่าอบรม 6,200 บาท รับรองภาษาอังกฤษ 500 บาท อบรมทั้งหมด 5 วัน เสียค่าเช่าห้องคืนละ 500 บาท และมีผู้เข้าร่วมอบรมพร้อมกันในครั้งนั้นกว่า 300 คน ทั้งนี้ ต้องติดตามดูว่า กรม สบส.จะดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อที่ถูกหลอกกลุ่มนี้อย่างไร</p>

